



ข่าวศาลฎีกา

ฉบับที่ ๕๖/๒๕๕๙

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิชาการงานคดี

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธานศาลฎีกาเปิดการประชุมเครือข่ายนานาชาติ ว่าด้วยหลักการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมในทางตุลาการ (Global Judicial Integrity Network)

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เปิดการประชุมเครือข่ายนานาชาติว่าด้วยหลักการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมในทางตุลาการ ในวาระ Regional Preparatory Meeting for the Launch of Global Judicial Integrity Network : Bangkok Meeting ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม มิลเลเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานศาลสูง ผู้พิพากษา



ศาลสูงและอัยการจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย ไมโครเนเชีย เมียนมา เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะโซโลมอนและประเทศไทย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และศักยภาพของศาลยุติธรรมไทยในเวทีระดับประเทศ เสริมสร้างให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศเชื่อมั่นในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไทย

ในช่วงเย็น ท่านประธานศาลฎีกาได้ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของ UNODC เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Judicial Integrity) ว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการดำรงอยู่ของฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากทั้งในมุมมองของตัวบุคคลในฐานะผู้พิพากษาและมุมมองขององค์กรในฐานะศาล ศาลยุติธรรมส่งเสริมจริยธรรม โดยกำหนดเป็นหลักสุตรฝึกรูปแบบผู้พิพากษาทุกหลักสูตร ส่งเสริมการผนึกกำลังในวิชาชีพตุลาการ (Professional Solidarity) เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ เป้าหมายต่อไปที่มีความสำคัญคือการนำเอาแนวคิดเรื่องการยึดมั่นดังกล่าวขยายผลไปยังเจ้าหน้าที่ศาล ซึ่งต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจตุลาการ การสร้างเครือข่าย “Global Judicial Integrity Network” จะก่อให้เกิดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างกติกาที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อให้ฝ่ายอื่นยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และความน่าเชื่อถือศรัทธาของศาลของประเทศสมาชิกว่ามีความโปร่งใส รวมถึงความโปร่งใสในกระบวนการทำงานเพื่อลดและป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรม อันจะทำให้องค์กรตุลาการทั่วโลกเติบโตเรื่องความน่าเชื่อถืออย่างเป็นสากล

สำหรับปีใหม่นี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านประธานศาลฎีกาจึงมีดำริว่า ศาลควรมีการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล